



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๙๒๕

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๓ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.ประกาศ สั่งปิดสถานที่ ชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๔) ตามมติ ศบค. มีผล ๑๘ เม.ย.๖๔ เป็นต้นไป	matichon, dailynews, siamrath, naewna, nationtv, mgronline, khaosod, js๑๐๐, Bangkokbiznews, ๗๗kaoded, brighttv, sondhitalk, innews, thansettakij, mcot, posttoday, nationtv, nationthailand, thaipbs, fm๙๑bkk, thairath, dailynews thebangkokinsight, thansettakij	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวว่า กทท.ได้ออกประกาศ เรื่องสั่งปิด สถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ ๒๔ ดังนี้ (๑) ให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม ได้แก่ อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยให้สามารถใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ อุปการะ สงเคราะห์ การเรียน การสอน หรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจำกัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาต (๒) ให้คำสั่งปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบ กิจการอาบน้ำ สถานประกอบการกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกอล์ฟ หรือสนาม แข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน (๓) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์ ให้เปิด ดำเนินการได้และสามารถบริโภคในร้านได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. และให้ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. ในลักษณะของการ นำไปบริโภคที่อื่น ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และการ จัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรค ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึง เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ห้างการค้าให้บริการ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับความเข้มข้นการ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ โดยเฉพาะสถานที่ ที่พบการแพร่ระบาดเป็น กลุ่มก้อน รวมทั้งการเพิ่ม ความเข้มงวดตรวจสอบสถาน ประกอบการให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการในพื้นที่ ที่ กทท.สั่งปิดมิให้ ผ่าฝืน ประกาศดังกล่าว

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกิน เวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับร้านหรือสถานที่เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชม.ให้เริ่ม เปิดได้ในเวลา ๐๔.๐๐ น. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกิน ๒๑.๐๐ น. และสามารถจัดการแข่งขัน กีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดของโรค เช่น การประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง แจกอาหาร หรือสิ่งของ ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๕๐ คน กรณีเกิน ๕๐ คนแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน กรณีเกิน ๑,๐๐๐ คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อ สำนัก ออนามัย กทม.ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นกิจการในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยดำเนินการตาม มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น		
๒	กทม.ขยาย รพ.สนาม บางขุนเทียน เพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙	posttoday, mgronline, infoquest, m๒fnews, workpointtoday, innnews, fm๙๑bkk, twitter.com/newtv_๑๘, twitter.com/Daratv	- พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-๑๙ ที่โรงพยาบาล (รพ.) ผู้สูงอายุบางขุนเทียนว่า เนื่องจากมี ประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนจำนวนมาก อีกทั้งยังมีขั้นตอนตรวจสอบ ประวัติ วัคซีนความดันโลหิต การบริการจึงค่อนข้างล่าช้า ทำให้ผู้มารับบริการ ฉีดวัคซีนต้องรอเป็นเวลานาน จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตบางขุนเทียน นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่เขตมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อลด การรอคอยและสามารถให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็น รพ.สนามของ กทม.ที่เปิดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับผู้ป่วยได้ ๕๐๐ เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ ๔๐๐ เตียง กทม.จึงมีแผนเปิดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเพิ่มเติม เป็นระยะที่ ๒ เพื่อรองรับ ผู้ป่วยที่อาจมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มเตียงผู้ป่วยอีกประมาณ ๕๐๐ เตียง รวมเป็น ๑,๐๐๐ เตียง คาดเริ่มรับผู้ป่วยในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมและขยายเตียงภายใน รพ.สนาม ในกรุงเทพฯ เพิ่มเติม เพื่อรองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ - เพิ่มบุคลากรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-๑๙ แก่ประชาชนใน พื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียม ความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ของ กทม.เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด-๑๙ และการให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๓	ผู้บริหาร กทม.ตรวจ ความพร้อม	ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, เดลินิวส์, matichon,	- พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของ รพ.สนาม (เอราวัณ ๒) ณ สนามบางกอกอารีนา เขตหนองจอกว่า รพ.เอราวัณ ๒ เป็น รพ.สนามแห่งที่ ๔ ของ กทม.สามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ได้ ๔๐๐ เตียง	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมและขยายเตียงภายใน รพ.สนาม	- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประ ชา สัม พันธ์ ก า ร

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	รพ.สนาม เอราวัณ ๒	dailynews, siamrath, thairath, mbfnews, tnnthailand, innnews, mgronline, ryt๙, thestandard, mcot, infoquest, chmplus, posttoday, thaipost, sanook, newtv, theactive, prachachat, thestandard, ๗๗kaoded, news.trueid	แบ่งเป็นชาย ๑๕๐ เตียง หญิง ๒๕๐ เตียง พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ เป็นต้นไป โดยได้รับการสนับสนุนเตียงกับมุ้งจาก SCG ชุดเครื่องนอนจากกลุ่มบริษัท ทีนอนโลตัส และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ สำหรับผู้ที่ตรวจพบติดเชื้อโควิด-๑๙ แต่ไม่มีอาการจะให้มาดูแลรักษาและติดตามอาการที่ รพ.สนาม แต่หากมีอาการโควิด-๑๙ ที่แสดงอาการจะส่งต่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชการุณย์รัศมีและ รพ.ที่มีความพร้อมในการรักษาต่อไป นอกจากนี้ ได้อำนวยความสะดวกเรื่องอื่นๆ เช่น อาหาร ๓ มื้อ สัญญาณ WiFi รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอดเวลา รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งรายละเอียดก่อนเข้าพัก มีคิวอาร์โค้ดและแผ่นพับให้สแกนดูรายละเอียดในการปฏิบัติตนด้วย - รพ.สนามของ กทม.มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน อาทิ เตียงห่างกันอย่างน้อย ๑.๕ ม. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามจับกลุ่มกัน และปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T โดยก่อนเข้าพักเจ้าหน้าที่จะทำความเข้าใจกับผู้ติดเชื้ออย่างชัดเจน หากผู้ติดเชื้อมีความประสงค์มาพักรักษาตัวที่ รพ.สนามของ กทม. สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เอราวัณ โทร. ๑๖๖๙ กรณีเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ให้โทร. ๑๓๓๐ หรือ ๑๖๖๘	ในกรุงเทพฯ เพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ให้บริการโรงพยาบาลสนามของ กทม.เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ไม่มีอาการ
๔	กำหนดเกณฑ์ จัดระเบียบ การจอดรถ จักรยานยนต์ รับจ้าง – รถแท็กซี่	ข่าวสด	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวถึงมาตรการการจัดระเบียบที่จอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อไม่ให้เกิดขวางทางเท้าว่า กทม.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) กำหนดมาตรการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งเตรียมปาดช่องเท้าที่จอดรถแท็กซี่อัจฉริยะเป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดกวดขันกับผู้ฝ่าฝืนขับซึ่รถบนทางเท้า โดยเฉพาะผู้ขับซึ่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ หากกระทำผิดกฎหมายและถูกเปรียบเทียบปรับฐานขับซึ่รถบนทางเท้า ๒ ครั้งภายใน ๑ ปี จะถูกถอดรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ขับซึ่รถจักรยานยนต์รับจ้าง	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือเพื่อกำหนดมาตรการจัดระเบียบที่จอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและจุดจอดรถยนต์รับจ้างสาธารณะ	- สำนักงานจราจรและขนส่งและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบที่จอดวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและจุดจอดรถยนต์รับจ้างสาธารณะ รวมถึงการกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับซึ่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
๕	สถิติผู้มาใช้ บริการสถาน ธนาอนุบาล	แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, naewna, thairath	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๖๓ ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓ มีผู้ใช้บริการสถานธนาอนุบาลของ กทม.ทั้งสิ้น ๔๐๖,๗๕๔ ราย มียอดจำหน่ายรวม ๖,๑๗๙,๑๙๑,๙๐๔ บาท ซึ่งลดลงจากปี	<u>ด้านบวก</u> - ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการสถานธนาอนุบาลของ กทม.	- สำนักงานสถานธนาอนุบาล กทม. และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	กทม.ปี ๖๓ ลดลง		ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประกอบกับราคาทองคำที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ประชาชนเลือกที่จะนำทรัพย์สินไปขายมากกว่านำมาจำหน่าย และลูกค้าเดิมส่วนใหญ่เลือกมาใกล้ถนนทรัพย์สินประเภททองคำ เพื่อนำทรัพย์สินออกไปขาย โดยทรัพย์สินที่นิยมนำมาจำหน่าย ได้แก่ ทองคำ ๘๔% อัญมณี (เพชร, พลอย) ๑๒% ทรัพย์สินประเภทเบ็ดเตล็ด ๔% สำหรับสาขาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ มินบุรี หนองจอก อ่อนนุช และพระโขนง ส่วนสาขาที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ พุ่งศรี วงเวียนเล็ก สำราญราษฎร์ ราษฎร์บูรณะ และบางบอน	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙	การให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และช่วงเปิดภาคเรียน
๖	กทม.ขยาย เตียง รพ. รองรับผู้ป่วย โควิด-๑๙	thansettakij, naewna, mgronline, thairath, prachachat	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลของ กทม.ว่า ขณะนี้สามารถรองรับได้ ๙,๑๘๓ เตียง มีผู้ป่วย ๔,๙๓๙ เตียง สามารถรับได้อีก ๔,๒๔๔ เตียง โดยดำเนินการใน ๓ ส่วนคือ (๑) การเพิ่มศักยภาพ รพ.ในสังกัด กทม.ให้รองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้น (๒) การเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ (Hospital) สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้รักษาตัวในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้ (๓) จัดทำ รพ.สนามเต็มรูปแบบ ได้แก่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ ๕๐๐ เตียง ใช้ไปแล้ว ๔๘๐ เตียง ยังว่างอยู่ ๒๐ เตียง (จะเพิ่มเตียงรองรับอีก ๕๐๐ เตียง ในวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔) รพ.ราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา รองรับได้ ๒๕๐ เตียง ใช้ไปแล้ว ๑๖๔ เตียง ว่าง ๓๖ เตียง และที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บางบอน เขตบางบอน (รพ.เอราวัณ ๑) รองรับได้ ๑๐๐ เตียง รพ.กลาง ๑๑๐ เตียง และ รพ.เอราวัณ ๒ อีก ๔๐๐ เตียง เบื้องต้นมีเตียงใน รพ.สนามรวมทั้งหมด ๑,๘๖๐ เตียง นอกจากนี้ ยังมี รพ.สนามของกองทัพ และ รพ.มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในส่วนของการรับผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาล ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรออยู่ประมาณ ๓๐๐ คน/วัน ขณะที่ศูนย์เอราวัณรับผู้ป่วยได้ไม่เกิน ๒๐๐ คน/วัน ป.กท.จึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตจัดหารถที่เหมาะสมรับผู้ติดเชื้อไปส่งเพื่อให้ทันกับจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน	<u>ด้านบวก</u> - บริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการจัดหาเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งช่องทางการประสานหาเตียง
๗	เคร่งครัด มาตรการดูแล ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ระหว่างพัก	gnews, news-town, เรื่องจริงผ่านเลนส์	- นายสุสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์โพสต์ภาพบรรยากาศผู้ป่วยที่กักตัวในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่ง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมว่า กทม.ได้วางแนวทางปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามทุกแห่งของ กทม. ทั้งด้าน	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มความเข้มงวดมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-	รักษาตัวในโรงพยาบาล สนามของ กทม.		ความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ตามมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลักอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ต้องอยู่ในหอพักผู้ป่วย ห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ห้ามบันนเสมหะ หรือน้ำลายในถังขยะ เสื้อผ้าใส่ลงถังผ้าเปื้อน และปิดฝาให้เรียบร้อยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ไม่เดินพลุกพล่าน จับกลุ่มเสวนา และเข้าไปในเขตปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่นอนญาติให้ญาติเข้าเยี่ยมทุกกรณี แต่สามารถนำของเยี่ยมฝากไว้ได้ตามเวลาและสถานที่ที่โรงพยาบาลกำหนด ห้ามถ่ายภาพ หรือโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องลงบนสื่อสังคมออนไลน์ขณะรักษาตัว ห้ามสูบบุหรี่ เสพติดของมีนเมา รวมถึงห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ ตลอดจนจัดอบรมแพทย์ พยาบาล ติดตามตรวจสอบผู้ติดเชื้อก่อนออกจากพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลสนามของ กทม. จะรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย หากมีอาการเปลี่ยนแปลงจะส่งไปรักษาในโรงพยาบาลหลัก รวมทั้งรองรับผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลหลักเมื่ออาการดีขึ้นแล้วให้ครบระยะเวลาพักกันโรค พร้อมวางระบบรักษาความปลอดภัยห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ พ่นฉีดฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอภายในโรงพยาบาลสนามของ กทม. และขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยโควิด-๑๙ เตรียมพร้อมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและข้อแนะนำของโรงพยาบาลสนามอย่างเคร่งครัด	สนามของ กทม. - กำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสนามของ กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	ดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามของ กทม. รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด-๑๙
๘	กทม. เร่งเพิ่มศักยภาพรถบริการรับ-ส่งผู้ป่วยไป รพ. ๒๐๐ คน/วัน	infoquest	- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวกรณีที่มีการวิจารณ์รถพยาบาลมารับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายหนึ่งในพื้นที่เขตสายไหมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำว่า กทม. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเข้ารับการรักษา โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. หรือศูนย์เอราวัณเป็นหน่วยบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-๑๙ สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสามารถแจ้งประสาน เพื่อขอเข้ารับการรักษาผ่านหมายเลขสายด่วน ๑๖๖๙, ๑๖๖๘, ๑๓๓๐ หรือบันทึกแจ้งข้อมูลผ่าน Line @sabaideebot จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย คัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง และประสานส่งต่อข้อมูลมายังศูนย์เอราวัณที่เป็นศูนย์กลางในการจัดสรรเตียงในพื้นที่กรุงเทพฯ โดย	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มศักยภาพในการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อเข้ารับการรักษา รวมทั้งแผนการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>จะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักการแพทย์ กทม. กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับการบริหารรถนำส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ในเดือน เม.ย. นี้ มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประสานขอเตียงจำนวนมาก ขณะที่ในปัจจุบันสามารถดำเนินการรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อได้ ๑๐๐ ราย/วัน จึงได้วางแผนที่จะเพิ่มศักยภาพในการรับ-ส่งผู้ป่วยที่ ๒๐๐ ราย/วัน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรอเตียงจะมีการโทรศัพท์ประสานติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบการดูแลรักษาพยาบาลของ กทม.</p>		
๙	<p>สธ.เผยผู้ป่วยโควิดอาการหนัก ๒๘ ราย แนวโน้มเสียชีวิตสูง ขอความร่วมมือ Work From Home ลดเชื้อกระจายในองค์กร</p>	<p>prachachat, thai post, dailynews, thebangkokinsight, posttoday, matichon</p>	<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ป่วยอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน มีกิจกรรมมาก เริ่มจากสถานบันเทิงไปสัมผัสกับคนในครอบครัว และมีแนวโน้มระบาดไปยังโรงเรียน หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ สิ่งที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ ต้องยึดมาตรการส่วนบุคคล ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ ควรเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น และป้องกันตัวเองตลอดเวลา สวมหน้ากาก ล้างมือ ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง แออัด ส่วนมาตรการในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ภาคเอกชน และท้องถิ่น ขอความร่วมมือลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยให้พนักงานทำงานนอกสถานที่ปฏิบัติ (Work From Home) โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ รวมถึงคัดกรองพนักงาน จัดทำแผนเฝ้าระวังให้พนักงานทุกคนในองค์กรทุกคนถือปฏิบัติ และให้งดกิจกรรมรวมกลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา คัดกรองคนเข้าออก ไม่รับประทานอาหารร่วมกันในเพื่อนร่วมงาน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของหน่วยงานในสังกัด กทม.</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสถานที่ทำงานของ กทม.</p>